



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ.๕๕๐๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองปลาสะวาย - หมู่ที่ ๑ บ้านหนองสูง ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านไธสง จังหวัดลำพูน
อำเภอบ้านไธสง จังหวัดลำพูน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ.๕๕๐๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองปลาสะวาย - หมู่ที่ ๑ บ้านหนองสูง ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านไธสง จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายกำหนด

ราคากลางของทางราชการ

เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๙๙,๑๗๔.๐๕ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสตางค์)

วงเงินงบประมาณ

เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เชื่อถือได้
๖. ผู้ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

/๗. บุคคล...

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับ-จ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การจ่ายครั้งหนึ่งไม่เกินสามหมื่นบาทถ้วน คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ในเวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย หากไม่มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงถือว่าได้รับทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิด และจะนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายในภายหลังไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

กำหนดเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ในวันและเวลาราชการ) ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th และ <http://www.nongplasawai.go.th> หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ - ๕๓๙๗ - ๘๐๙๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) นายถวิล อินทร์แก้ว

(นายถวิล อินทร์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย